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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer. (Items 1-7)  
1. To have the same opinion as someone else is to .................... . 
 1) hate 2) agree 3) disagree 4) accept   
2. Mountain climbing .................... done on foot. 
 1) is always 2) always is 3) has always 4) always has  
3. Let’s go to the cinema tonight, ....................? 
 1) won’t you 2) do you 3) shall we 4) don’t we  
4. Ploy .................... me two .................... of toothpaste ten minutes ago. 
 1) gives / bars   2) gives / tubes 
 3) gave / bars   4) gave / tubes  
5. Bob’s shoes are .................... than .................... . 
 1) biggest / yours  2) biggest / your 
 3) bigger / yours   4) bigger / your  
6. Everything in that shop .................... too expensive for me .................... . 
 1) are / buy 2) is / buy 3) are / to buy 4) is / to buy  
7. Which two words have the same meaning? 
 1) different, difficult  2) middle, center 
 3) suddenly, slowly  4) soft, hard 
 
Direction : Read the following dialogues, and answer the 

question. (Items 8-9)  
8. A : How many baskets are there on the table? 
 B : There are four. 
 Where are the baskets? 
 1) They are on the table. 2) They are on the pot. 
 3) They are on the glass. 4) They are on the plate.  
9. Malee : Does Mrs.Lee sell bananas in her shop? 
 Mana : There were some bananas in her shop last week, but 

there isn’t any now. 
 Does Mrs.Lee have any bananas this week? 
 1) No. She doesn’t have any bananas now. 
 2) No. She doesn’t have any bananas. 
 3) Yes. She has a lot of bananas. 
 4) Yes. She has a few bananas. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) agree 
   มีความคิดเห็นเหมือนกับอีกคนหนึ่งก็คือเห็นดวย 
   agree = เห็นดวย 
   เพราะประโยคในโจทยเปนคําจํากัดความของศัพทคํานี้ 
  1) hate = เกลียด 
  3) disagree = ไมเห็นดวย 
  4) accept = ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) is always 
   การปนภูเขาใชเทาเสมอ 
   ใช is ซึ่งเปนรูปหนึ่งของ Verb to be เพราะ Mountain 

climbing เปนประธานเอกพจนของประโยคที่เปน Passive Voice โครงสราง 
คือ Subject + Verb to be + V3  

   always เปน Adverb of Frequency (คํากริยาวิเศษณบอก
ความถี่) ใชตามหลัง Verb to be ซึ่งเปนกริยาชวยในประโยคนี้ 

  2) เรียงลําดับคําผิดไวยากรณ 
  3) ผิด เพราะใช Verb to have เปนกริยาชวย ซึ่งจะทําใหประโยค

กลายเปน Present Perfect Tense แลวสื่อความผิดเพี้ยนไป แมจะใชรูปของ 
Verb to have ไดสอดคลองกับประธานและเรียงลําดับคําไดถูกหลักไวยากรณ
ก็ตาม 

  4) ผิด เพราะใช Verb to have เปนกริยาชวย และเรียงลําดับคําผิด
ไวยากรณ  

 ขอควรจํา เมื่อใช Gurund (Ving) เปนประธานของประโยค จะตองใชกริยารูป
เดียวกับนามนับไดเอกพจน นามนับไมได และสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3 เสมอ  

3. เฉลย 3) shall we 
   ไปดูหนังกันเถอะคืนนี้ ไปไหมพวกเรา 
   shall we = ไปไหมพวกเรา 
   เปน Question Tag ที่ใชประกอบคําชักชวน เนื่องจากประโยคนํา

ขึ้นตนดวย Let’s (ยอจาก Let us)  
  1) เปน Question Tag ที่ใชเมื่อประโยคนําเปนประโยคคําสั่ง 
  2) เปน Question Tag ที่ใชเมื่อประโยคนําเปนประโยคปฏิเสธใน 

Present Simple Tense ที่ใชกริยาทั่วๆ ไปทําหนาที่เปนกริยาหลัก 
  4) เปน Question Tag ที่ใชเมื่อประโยคนําเปนประโยคบอกเลาใน 

Present Simple Tense ที่ใชกริยาทั่วๆ ไปทําหนาที่เปนกริยาหลัก  
4. เฉลย 4) gave / tubes 
   พลอยใหยาสีฟน 2 หลอด แกฉันเมื่อ 10 นาทีที่ผานมา 
   gave = ให / tubes = หลอด 
   ประโยคนี้ใช Past Simple Tense เพื่อกลาวถึงการกระทํา/

เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตไดจากคําบอกเวลา ten minutes ago มี
โครงสรางประโยค คือ Subject + V2 กริยาของประโยคนี้จึงตองเปน gave 
ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ give  

   นอกจากนี้ tube ซึ่งเปนหนวยบอกปริมาณที่เหมาะจะใชสําหรับ 
toothpaste ก็ตองใชรูปพหูพจนใหถูกตองดวย เนื่องจาก two เปนจํานวนที่มี
คามากกวาหนึ่ง รูปพหูพจนที่ถูกตองของ tube ทําไดโดยเติม s ตอทาย 

  1) gives = ให เปนรูปกริยาที่ใชเมื่อประธานของประโยคบอกเลาใน 
Present Simple Tense เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 

   bars = แทง, กอน เปนหนวยบอกปริมาณที่ใชกับนามนับไมไดบาง
ชนิด อาทิเชน soap (สบู) chocolate (ชอคโกแลต) 

  2) ใชรูปกริยาไมเหมาะสมกับ Tense แมจะใชหนวยบอกปริมาณได
ถูกตอง 

  3) ใชหนวยบอกปริมาณไมเหมาะสมกับลักษณะของนาม 

5. เฉลย 3) bigger / yours 
   รองเทาของบอบใหญกวาของคุณ 
   bigger = ใหญกวา / yours = ของคุณ 
   bigger เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) ของ 

big ใชเพื่อเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่ง 
   yours เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive 

Pronoun) ของประธานหรือกรรมบุรุษที่ 2 นํามาใชเปนประธานหรือกรรมของ
ประโยคโดยไมตองมีคํานามตามมา เพราะไดกลาวถึงคํานาม (ในที่นี้ คือ shoes) 
มากอนหนานี้แลว 

  1) ผิด เพราะ biggest = ใหญที่สุด เปนรูปคุณศัพทขั้นสุด 
(Superlative Adjective) ของ big ใชเพื่อเปรียบเทียบสิ่งของ 3 สิ่งขึ้นไป  

  2) biggest = ใหญที่สุด 
   your = ของคุณ เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (Possessive 

Adjective) ของประธานหรือกรรมบุรุษที่ 2 ตองใชคํานามตามหลัง 
  4) ผิด เพราะ your ตองใชคํานามตามหลัง  
6. เฉลย 4) is / to buy 
   ของทุกอยางในรานแหงนั้นเปนของแพงเกินไปสําหรับฉันที่จะซื้อ 
   is = เปน / to buy = ที่จะซื้อ 
   เพราะ Everything เปน Indefinite Pronoun (คําสรรพนามที่ไม

เจาะจง) ถือเปนเอกพจน จึงใชรูปของ Verb to be เปน is 
   ใช to buy ซึ่งเปน to-infinitive (กริยารูปเดิมที่มี to นําหนา) 

วางไวทายประโยคโดยไมมีกรรมตามหลัง เพื่อขยายความใหเดนชัดยิ่งขึ้น 
  1) are = เปน เปนรูปของ Verb to be ที่ใชกับนามนับไดพหูพจน 

และบุรุษสรรพนาม You, We, They 
   buy = ซื้อ เปนสกรรมกริยา/กริยาที่ตองการกรรม (Transitive 

Verb) นํามาใชไดก็ตอเมื่อมีกรรมตามหลัง 
  2) ผิด เพราะจะใช buy ในประโยคนี้ไดก็ตอเมื่อมีนามหรือสรรพนาม

สําหรับทําหนาที่ประธานนําหนาและมีกรรมตามหลัง 
  3) ผิด เพราะจะใช are ไดก็ตอเมื่อประธานเปนนามนับไดพหูพจน  
7. เฉลย 2) middle, center 
   middle (n., adj.) = กลาง, ตรงกลาง  
   center (n.) = ตรงกลาง, ใจกลาง, ศูนยกลาง 
  1) different (adj.) = แตกตาง 
   difficult (adj.) = ยาก 
  3) suddenly (adv.) = ทันทีทันใด 
   slowly (adv.) = อยางชา 
  4) soft (adj.) = นุม 
   hard (adj.) = แข็ง, กระดาง  
8. เฉลย 1) They are on the table. 
   They are on the table. = พวกมันอยูบนโตะ 
   สังเกตไดจากคําถามที่เอถามบี 
  2) They are on the pot. = พวกมันอยูบนหมอ 
  3) They are on the glass. = พวกมันอยูบนแกวน้ํา 
  4) They are on the plate. = พวกมันอยูบนจาน  
9. เฉลย 1) No. She doesn’t have any bananas now. 
   No. She doesn’t have any bananas now. = ไม เธอไมมี

กลวยอยูเลยตอนนี้ 
   จากบทสนทนา มานะบอกมาลีวาตอนนี้ไมมีกลวยอยูในรานของคุณลี  
  2) No. She doesn’t have any bananas. = ไม เธอไมมีกลวยอยูเลย 
  3) Yes. She has a lot of bananas. = ใช เธอมีกลวยมากมาย 
  4) Yes. She has a few bananas. = ใช เธอมีกลวยนิดหนอย  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


